



อบต. นายางภักดิ์  
เลขที่รับ ๒๖๓๓/๒๕๖๗  
วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗  
เวลา ๙.๓๐

ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๒๖๓๓

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต

ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขออนุญาตใช้น้ำประเภที่สองและประเภที่สาม ที่ไม่ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานและไม่ใช้น้ำบาดาล ตามความในหมวด ๔ การจัดสรรและการใช้น้ำ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๗๒๑

ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเทพสถิต ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ กำหนดให้การใช้น้ำ ประเภที่สองและประเภที่สาม ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แล้วแต่กรณี โดยการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช้น้ำจากทางน้ำ ชลประทานและไม่ใช้น้ำบาดาล สำหรับการใช้น้ำประเภที่สองและประเภที่สามต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงการอนุญาต การใช้น้ำประเภที่สองและประเภที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีภารกิจ และการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่อาจเข้าลักษณะการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะประเภที่สอง และประเภที่สามตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ระบบประปาเทศบาลหรือกิจการอื่นที่เข้าลักษณะดังกล่าว หากมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำ ประเภที่สองและประเภที่สามที่ไม่ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยชลประทานและไม่ใ้ น้ำจากน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ยื่นไม่ประสงค์ยื่นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือ การติดต่อใดๆ เกี่ยวกับการยื่นคำขอดังกล่าวต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

๑) ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอ ณ กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ที่ ๑ - ๑๓ หากกิจกรรมของแผนงานโครงการดังกล่าวเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการยื่นคำขออนุญาตการใช้น้ำมาในคราว เดียวกัน

/จังหวัด...

อำเภอเทพสถิตพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการอนุญาตใช้น้ำประเภที่สองและประเภที่สาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกรวิสมัย จันทนาสินธุ์)  
ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน  
นายอำเภอเทพสถิต



(นางสาวอ้นจันทร์ เคนเหลื่อม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เรียน นายก อบต.นายากลาง
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
- เห็นการแจ้งให้
<input checked="" type="checkbox"/> สำนักปลัด
<input type="checkbox"/> กองคลัง
<input type="checkbox"/> กองส่งเสริมการเกษตร
<input type="checkbox"/> กองการศึกษาฯ
<input type="checkbox"/> กองสาธารณสุข
<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....



นายบุญญักษ์ คำโค  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายอนันต์เดช โชตินอก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายากลาง



(นายวุฒิไกร มิวขาว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายากลาง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. ๐ ๔๔๘๕ ๕๐๖๖

“กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรากฏเป็นสง่า ถ้ำคำพระธาตุชัยภูมิ  
สมบูรณ์ป่าเขาสรรพสัตว์ เค้นซัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี”



ที่ว่าการอำเภอ...  
 วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗  
 เวลา...

ที่ ขย ๐๐๒๓.๓ / ๗

ส่ง... ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ...  
 วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗

กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขออนุญาตใช้น้ำประปาที่สองและประปาที่สามที่ไม่ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานและไม่ใช้น้ำบาดาล ตามความในหมวด ๔ การจัดสรรและการใช้น้ำแห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด  
 ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๑๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ด้วย จังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ กำหนดให้การใช้น้ำประปาที่สองและประปาที่สามต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแล้วแต่กรณี โดยการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่น้ำจากทางน้ำชลประทานและไม่ใช้น้ำบาดาล สำหรับการใช้น้ำประปาที่สองและประปาที่สามต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงการอนุญาตการใช้น้ำประปาที่สองและประปาที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีภารกิจและการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่อาจเข้าลักษณะการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะประปาที่สองและประปาที่สามตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ระบบประปาเทศบาลหรือกิจการอื่นที่เข้าลักษณะดังกล่าว หากมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำประปาที่สองและประปาที่สามที่ไม่น้ำจากทางน้ำชลประทานตามกฎหมายว่าด้วยชลประทานและไม่ใช้น้ำจากน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ยื่นไม่ประสงค์ยื่นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือการติดต่อใดๆ เกี่ยวกับการยื่นคำขอดังกล่าวต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ยื่น ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

- ๑) ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอ ณ กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
- ๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๓ หากกิจกรรมของแผนงานโครงการดังกล่าวเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการยื่นคำขออนุญาตการใช้น้ำมาในคราวเดียวกัน

/ จังหวัด...

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการอนุญาตใช้น้ำประเพณีที่สองและประเพณี  
ที่สามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอความร่วมมืออำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ  
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ  
ให้พิจารณาดำเนินการด้วยเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายอำเภอเมืองชัยภูมิ  
นายอำเภอเมืองชัยภูมิ  
นายอำเภอเมืองชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๔๘๒-๒๒๐๓ DISK (D)/คู่มือ ๖๖/ประกาศ ๖๗ /บันทึกข้อความ



ที่ นท ๐๘๑๑.๔/๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม.  
๑๐๓๓๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเร่งรีบเมื่อเจ้าองค์กรมการส่วนท้องถิ่นในการขออนุญาตให้รับน้ำประปาที่สองและประปาที่สาม  
ที่ไม่ใช่จากทางน้ำชลประทานและไม่ใช่จากบาดาล ตามความในหมวด ๘ การจัดสรรและการใช้  
แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ที่ นท ๐๖๐๘/๑๗๒๖

ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมทรัพยากรน้ำ ว่า พระราชบัญญัติ  
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ กำหนดให้การใช้น้ำประเภทที่สอง  
และประเภทที่สามต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ หรืออธิบดีกรม  
ทรัพยากรน้ำบาดาล แล้วแต่กรณี โดยการใช้น้ำทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช่จากทางน้ำชลประทาน  
และไม่ใช่จากบาดาล สำหรับการใช้น้ำประปาที่สองและประปาที่สามต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรม  
ทรัพยากรน้ำ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงกำหนดการใช้น้ำ  
ประปาที่สองและประปาที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยขอให้แจ้งอธิบดีกรมการส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีภารกิจ  
และการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่อาจเข้าลักษณะการใช้น้ำทรัพยากรน้ำสาธารณะประเภทที่สอง และ  
ประปาที่สาม ตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็น ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน  
ระบบประปาเทศบาลหรือกิจการอื่นที่เข้าลักษณะดังกล่าว หากมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำ  
ประปาที่สองและประปาที่สามที่ไม่ใช่จากทางน้ำชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยชลประทานและใ้ใช้น้ำ  
จากน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการ  
ทวารอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ยื่นไม่ประสงค์ยื่นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
หรือการติดต่อใดๆ เกี่ยวกับการยื่นคำขอดังกล่าวต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ยื่น ณ สถานที่ที่ตั้งต่อไปนี้

- ๑. โยเซตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอ ณ กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
- ๒. ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑

ทั้งนี้ หากกิจกรรมของแผนงานโครงการดังกล่าวเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม  
ใบอนุญาตดังกล่าว ให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการยื่นคำขออนุญาตการใช้น้ำมาในคราวเดียวกัน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้มีการดำเนินการอนุญาตให้ทำนุบำรุงสภาพที่เสื่อม  
และบทรูปภาพที่เสื่อมสภาพเป็นต้นด้วยความถูกต้อง จึงขอเชิญท่านหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่  
ทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ  
ที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๖๐ ต่อ ๕๑๑๒ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๖๙๓๑  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



ที่ สธ ๑๖๖๒๕/

กรมทรัพยากรน้ำ

๑๘๖/๓ กรมชลประทานฯ ๒ ซอย ๓๔

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐

สิ่งพิมพ์ ๑๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือเจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขออนุญาตใช้น้ำประเภที่สองและประเภที่สาม ที่ไม่ใช่จากทางน้ำชลประทานและไม่ใช้น้ำบาดาล ตามกรมในหมวด ๔ การจัดสรรและการใช้น้ำ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การจัดสรรน้ำ และการใช้น้ำ จำนวน ๕ ฉบับ
๒. ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขออนุญาตการใช้น้ำประเภที่สองและประเภที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภที่สองและประเภที่สามและแผนการบริหารจัดการน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตั้งเครื่องวัดหรือประณีตปริมาณน้ำที่ใช้และการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้น้ำทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใ้จากทางน้ำชลประทานและไม่ใช้น้ำบาดาลขอ ใ้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภที่สองและประเภที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗
๔. คู่มือประชาชน การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำประเภที่สอง และประเภที่สาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔

ด้วยพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ กำหนดให้ การใช้น้ำประเภที่สองและประเภที่สามต้องได้รับใบอนุญาตขอ ใ้รับติกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แล้วแต่กรณี โดยการใ้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใ้จากทางน้ำชลประทานและไม่ใช้น้ำบาดาล สำหรับการใช้น้ำประเภที่สองและประเภที่สามต้องได้รับใบอนุญาตจาก อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงการ อนุญาตการใช้น้ำประเภที่สองและประเภที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการอนุญาตใ้น้ำประเภที่สองและประเภที่สามเป็นไปตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำจึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองทั่ว ใ้ถิ่นโปรดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก แห่ง ที่มีภารกิจและการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่อาจเกิดกิจกรรมการใ้ทรัพยากรน้ำสาธารณะประเภ

/ที่ส่ง...

ทิสอนและประเภทที่สามรวมความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ เช่น ระบายประภาห่มน้ำในแบบ  
สัตว์ดิน ระบายประภาเทศบาลหรือกิจการอื่น ที่เข้าลักษณะดังกล่าว หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตการใช้  
ประเภทที่สองและประเภทที่สามที่มิใช่ใบ้ำจากทางน้ำไหลไปตามกฎหมายว่าด้วยชลประทานและไม่ใช้  
จากที่ลาดตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หรือผู้ยื่นไม่ประสงค์ยื่นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือการติดต่อใดๆ  
เกี่ยวกับการยื่นคำขอดังกล่าวต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ยื่น ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

- ๑. ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอ ณ กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
- ๒. ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๔)

ทั้งนี้ หากกิจกรรมขอแถมงานโครงการดังกล่าวเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับการ  
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้ประเภทที่สองและประเภทที่สาม หรือที่ได้รับการยกเว้นค่าใช้น้ำ  
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการยื่นคำขออนุญาตการใช้  
มาในคราวเดียวกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตาม QR Code แนบท้ายหนังสือนี้ และสามารถดู  
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://division.dwr.go.th/wad/index.php/th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและขอขอบคุณมา ณ  
โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

*(ลายเซ็น)*  
 วัฒนาพร วัฒนศิริกุล  
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองการจัดสรรน้ำ  
 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๖๗๑๘  
 โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๖๖๐๗